

THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ, QUYẾT LIỆT, LINH HOẠT...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu để chỉ đạo tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp thu báo cáo của các ban HĐND tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời, các kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến kỳ họp.

Tại kỳ họp, một số đồng chí giám đốc sở, trưởng ngành đã phát biểu và báo cáo giải trình một số vấn đề và chất vấn theo yêu cầu của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Đối với những vấn đề chất vấn bằng văn bản hoặc các vấn đề tiếp nhận UBND tỉnh nghiêm túc trả lời bằng văn bản gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin báo cáo, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức của thiên tai, dịch bệnh, tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tinh thần chung trong tỉnh cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả, trong đó nổi bật là:

Một là, về công tác phòng, chống dịch Covid-19: Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt sự xuất hiện của biến thể Delta lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, với kinh nghiệm phòng, chống dịch của 3 đợt dịch trước đó cùng với các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh và sự đồng thuận, ủng hộ, nghiêm túc chấp hành của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình ta đã có được kết quả thành công trong công tác phòng, chống dịch. Trong đó phải kể đến giai đoạn từ ngày 12/10/2021 đến nay khi thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 10/CD-UBND điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, sớm dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, đồng thời đề cao vai trò của các tổ tự quản. Sau gần 1 tháng tình ta mới xuất hiện ca F0 tại cộng đồng ở huyện Vũ Thư. Khi xuất hiện dịch diễn biến rất nhanh, hết sức phức tạp với số ca F0 trong cộng đồng, doanh nghiệp, trường học... tăng nhanh; cấp ủy, chính quyền, hệ thống phòng, chống dịch các cấp đã chủ động, bình tĩnh, tập trung nguồn lực thực vật, xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Các khu điều trị được kích hoạt, sự đồng thuận chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của nhân dân, tình ta đã nhanh chóng kiểm soát được ổ dịch tại cộng đồng.

Bên cạnh ngăn chặn, khống chế thành công các ổ dịch, tỉnh đã tranh thủ tối đa khoảng thời gian kiểm soát tốt dịch bệnh để tăng cường độ bao phủ vắc-xin. Đến nay, qua các đợt dịch, Thái Bình có 1.598 ca nhiễm, từ đầu

năm 2021 đến nay có 1.560 ca, đã điều trị khỏi 1.208 ca, đang điều trị 338 ca, 14 ca chuyển viện, là một trong ít tỉnh có hơn 1.500 ca nhiễm mà không có ca tử vong. Với tinh thần "Tuông thân tương ái", tỉnh Thái Bình đã huy động 869 nhân lực hỗ trợ kịp thời Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời sẽ chia, trao gửi 10.500 suất quà trị giá hơn 4,7 tỷ đồng; tổ chức đón 1.197 công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam về quê theo nguyện vọng.

Hai là, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ hết sức quan trọng. Các nhiệm vụ, giải pháp Đại hội đề ra đã được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ. Các cấp, ngành, địa phương đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực vượt khó, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai đúng hướng, hiệu quả, qua đó tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh có những chuyển biến đáng khích lệ. Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn ước đạt 57.112 tỷ đồng, tăng 6,68% so với năm 2020. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 169.712 tỷ đồng, tăng 9,77% so với năm 2020; trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 28.412 tỷ đồng, tăng 2,5%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 80.849 tỷ đồng, tăng 17%; giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 30.420 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2020 và giá trị dịch vụ ước đạt 30.031 tỷ đồng, tăng 2,7%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.069 triệu USD, tăng 23,5%.

Công tác quản lý tài chính và thu, chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; điều hành chi ngân sách linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả và kịp thời. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 20.114,8 tỷ đồng, đạt 137,4% dự toán; tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 16.689,8 tỷ đồng, đạt 136,8% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 9.357,4 tỷ đồng, đạt 137,4%, tăng 20,7% so với cùng kỳ; thu thuế, phí vượt dự toán được giao, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, cân đối ngân sách và nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tỷ lệ giải ngân đầu tư công năm 2021 của Thái Bình thuộc top đầu toàn quốc và được trung ương bổ sung thêm kế hoạch vốn 500 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và việc triển khai thi công các công trình trong điểm đạt được nhiều kết quả quan trọng. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt để triển khai công tác GPMB; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 5/7/2021, ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh". Nhiều địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác GPMB, được nhân dân đồng

tình hưởng ứng, người dân đã tự nguyện hiến đất, góp đất, đồng thuận, công nhất cao để triển khai công tác GPMB.

Bốn là, với quyết tâm đổi mới, thay đổi phương pháp và cách thức tiếp cận đầu tư, đặc biệt là với các nhà đầu tư lớn; tăng cường quảng bá và xúc tiến đầu tư; nỗ lực cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính về đầu tư nên công tác thu hút đầu tư của Thái Bình đạt kết quả rất tích cực, tổng số vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng gần 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, đã thu hút được 6 dự án FDI với tổng số vốn 540 triệu USD.

Năm là, lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển. Tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân, góp phần tích cực bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân.

Sáu là, trong điều kiện phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt đúng vào thời điểm bùng phát dịch Covid-19 song Thái Bình đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Bảy là, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Kinh thưa đoàn chủ tọa; Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp phân lớn vẫn là quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao; việc tham mưu ban hành, triển khai một số chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn còn chậm. Công nghiệp phát triển chưa bền vững; chưa thu hút được nhiều dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư còn một số hạn chế, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sau cấp phép chậm. Tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng ở một số khu, cụm công nghiệp còn thấp, ảnh hưởng đến việc thu hút các dự án đầu tư thứ cấp. Quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường còn hạn chế; còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm, vi phạm, sử dụng sai mục đích về đất đai. Việc xử lý ô nhiễm môi trường ở một số khu, cụm công nghiệp và làng nghề còn chậm. Chất lượng công tác quy hoạch và quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất vẫn còn nhiều hạn chế, còn tình trạng chồng chéo giữa các quy hoạch và phải điều chỉnh nhiều lần.

Chất lượng đào tạo nghề còn thấp. Công tác cải cách hành chính tuy đã có chuyển biến song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa tạo được nhiều sự chuyển biến. Tình trạng vi phạm trật tự đô thị, hành lang lưới điện, vi phạm an toàn giao thông, số vụ tai nạn giao thông tăng. Một số địa phương, doanh nghiệp và một bộ phận người dân chưa chủ động trong công tác phòng, chống dịch; việc bảo đảm thuốc, vật tư y tế cho công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân có thời điểm còn chậm.

Ý kiến tham gia của các ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, đặc biệt những hạn chế, tồn tại, những giải pháp, kiến nghị, đề xuất mà các ban, các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri đã nêu tại các cuộc thảo luận tổ và tại hội trường là rất đúng, sát thực tế, tôi yêu cầu từng đồng chí thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng, người đứng đầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch, giải pháp của đơn vị, địa phương minh khắc phục những khó khăn và tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, nỗ lực, cố gắng khắc phục được những khó khăn, tồn tại này trong thời gian tới để giải quyết kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Kinh thưa đoàn chủ tọa; Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh đã trình 12 báo cáo, 20 tờ trình với nhiều nội dung quan trọng về cơ chế, chính sách; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công; chủ trương đầu tư một số dự án công trình hạ tầng kỹ thuật và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Sau khi HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết, UBND tỉnh sẽ tập trung triển khai các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hiệu quả, phần đầu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được HĐND tỉnh quyết nghị thông qua.

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến tham gia của cử tri; để phần đầu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 ở mức cao nhất, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động theo dõi, dự báo sát tình hình thực tiễn, quyết liệt hành động, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, giám đốc các sở, thủ trưởng ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ.

Tùng sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải xây dựng ngay các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 trên tinh thần đổi mới, sát với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược dài hạn; chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá; xác định rõ trách nhiệm, phân công, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Hai là, tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt với biến thể mới Omicron để ổn định đời sống nhân dân và tăng cường sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; phải kiểm soát tốt dịch bệnh, không xảy ra tình trạng lây lan, bùng phát dịch nghiêm trọng trên địa bàn. Đổi mới tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức phòng, chống dịch theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện kịch bản, phương án phòng, chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện, chuyển nặng và tử vong, tạo điều kiện cho thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội nhưng luôn sẵn sàng kịch bản cho tình huống dịch bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chứng mới nguy hiểm hơn; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực theo phương châm "4 tại chỗ"; đẩy nhanh tốc độ bao phủ vắc-xin trên địa bàn tỉnh ngay trong năm 2021.

Ba là, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, trong đó:

- Tập trung rà soát các vướng mắc, bất cập, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khơi thông các nguồn lực, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các dự án trọng điểm, các dự án giao thông kết nối vùng, xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Thái Bình và hạ tầng kết nối các khu công nghiệp, bảo đảm hạ tầng đi trước một bước, tạo sức hấp dẫn cho việc kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh, nhất là vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp đã được quy hoạch; chú trọng công tác quy hoạch, GPMB tạo quỹ đất sạch đủ lớn, hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư lớn, tầm cỡ.

Tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn, tăng đầy các cách đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là các cách hành chính, tiếp cận đại dai.

Tăng cường và chủ động tiếp cận trực tiếp các nhà đầu tư chiến lược, các thị trường đầu tư lớn, các hiệp hội doanh nghiệp để tập trung kêu gọi đầu tư các lĩnh vực, ngành nghề có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động nhằm khai thông, phát huy nguồn lực đầu tư, nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; kiên quyết thu hồi, hủy bỏ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án không triển khai thực hiện theo đúng cam kết, các dự án quá chậm tiến độ, không có khả năng triển khai.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phải quan triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định của pháp luật về GPMB; tổ chức quan triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt trong công tác GPMB; tiếp tục phát động và thực hiện tốt phong trào hiến đất để thực hiện các dự án giao thông và các công trình công cộng, công trình phúc lợi xã hội khác trên địa bàn như một số địa phương đã thực hiện có hiệu quả trong năm 2021; thực hiện tốt phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh".

Bốn là, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác lập và quản lý quy hoạch; tập trung cao độ để phần đầu hoàn thành nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm Quy hoạch tỉnh sẽ là cơ sở và định hướng cho

sự phát triển của tỉnh trong 10 năm tới.

Năm là, tiếp tục triển khai thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng tích tụ, tập trung đất đai, tổ chức sản xuất theo hình thức tập thể, liên kết để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Phát triển nông thôn Thái Bình theo hướng văn minh, hiện đại, khôi phục ngành nghề truyền thống; khai thác công nghệ các công trình hạ tầng nông thôn mới; triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Sáu là, tập trung cao độ cho việc thực hiện các biện pháp thu ngân sách năm 2022 ngay từ đầu năm, có các cơ chế tạo nguồn lực hiệu quả từ đầu giá đất, nguồn xã hội hóa, nguồn huy động khác để có nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; tập trung các nguồn lực để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Chú trọng ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm và một số tuyến đường giao thông liên vùng, liên huyện, tạo động lực thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình nội riêng, vào tỉnh nói chung.

Bảy là, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng... Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Tăng cường công tác quản lý thu gom rác thải, đặc biệt là rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn.

Tám là, triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, lao động, việc làm, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chín là, thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền, quản lý tổ chức bộ máy, biến chế; thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Mười là, tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường yên bình và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kinh thưa đoàn chủ tọa; Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức với những biến động phức tạp, khó lường, đại dịch Covid-19 có thể còn tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phần đầu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, UBND tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy và sự tham gia giám sát, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của HĐND tỉnh, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh, của ủy ban MTTQ và các đoàn thể các cấp trong tỉnh.

Nhân dịp năm mới 2022 sắp đến, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm mới, quyết tâm mới, thách thức mới!

Xin trân trọng cảm ơn!

CỤM THI ĐUA SỐ 2...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 10/12, cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cụm trưởng cụm thi đua số 2. Cùng dự có lãnh đạo ban tổ chức 13 tỉnh ủy, thành ủy trong cụm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai, song xác định là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nên Thái Bình đã tập trung ngay từ đầu nhiệm kỳ, quyết liệt triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thái Bình đã tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Y tế, đồng thời cũng đề ra các biện pháp sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, chung tay của nhân dân và doanh nghiệp, năm 2021 Thái Bình cơ bản giữ vững tinh thần, kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo đảm môi trường an toàn cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 đạt được nhiều kết quả phấn khởi, hầu hết các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra đều cơ bản hoàn thành và có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Ngoài ra, tỉnh cũng quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình luôn quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát công việc sự tham mưu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thái Bình đã triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, các quy định, hướng dẫn cũng như phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ của ngành. Đồng chí mong muốn thông qua hội nghị, các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để Thái Bình được nghiên cứu, học hỏi, qua đó cùng nhau nâng cao chất lượng công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong những năm tới.

Đại diện các đơn vị trong cụm thi đua số 2 dự hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2021, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tổ chức Trung ương; chủ động, sáng tạo, nỗ lực, cố gắng thi đua hoàn thành khối lượng lớn công việc theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra và nội dung giao ước thi đua đã ký kết. Trong đó, nổi bật là tham mưu chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị, tổ chức và theo dõi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả.

Tại hội nghị, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong cụm đã bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021 để nghị Ban Tổ chức Trung ương khen thưởng; bầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh làm công chứng, Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình làm công chứng cụm thi đua số 2.

THU THỦY

116.728 NGƯỜI THAM GIA ĐỢT 1...

(Tiếp theo trang 1)

hưởng ứng các đợt thi; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên hệ thống đài truyền thanh, truyền hình huyện, thành phố, cơ sở, trang/công thông tin điện tử, website nội bộ, các trang mạng xã hội của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban tuyên giáo các cấp phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, hội viên, đoàn viên, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, hưởng ứng, tham gia cuộc thi đúng đối tượng, hiệu quả bằng nhiều hình thức.

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI ĐỢT 1 Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác"

- Giải nhất:**
Lương Thị Phương Anh, Khoa Bạc Nhà nước huyện Vũ Thư.
- Giải nhì:**
Phạm Vinh Hưng, Trưởng THPT Tây Thủy huyện Thái Thủy.
- Giải ba:**
Lương Duyên Thông, Trưởng Đại học Thái Bình.
- Giải ba:**
Phạm Thị Hương, Trưởng Tiểu học và THCS Phong Châu, huyện Đông Hưng.
Bùi Thọ Bình An, Trưởng THCS Đông Sơn, huyện Đông Hưng.
Lê Xuân Nam, Trưởng THPT Trần Hưng Đạo, huyện Quỳnh Phu.
- Giải khuyến khích:**
Lại Bảo Yến, Trưởng Tiểu học Tân Hòa, huyện Vũ Thư.
Phạm Quang Vinh, Trưởng Tiểu học và THCS Tự Tân, huyện Vũ Thư.
Nguyễn Ngọc Lương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.
Trần Mạnh Hà, Trưởng Tiểu học và THCS Trần Thái Tông, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà.
Phạm Thị Mỹ Hương, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.
Luu Mạnh Hùng, Phòng PA01, Công an tỉnh Thái Bình.
Đỗ Thị Vỹ, Chi bộ tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương.
Nguyễn Thị Hạnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.
Vũ Đức Quyền, Ban Dân vận Huyện ủy Thái Thủy.
Lê Tuấn Thiên, Công ty Tân Đề, khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình.
Nguyễn Minh Trúc, Trưởng Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trần Thị Hồng Nhung, thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà.